

สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระตุ้นให้รัฐบาล ไทยหยุดข้อก่เกี่ยวกับคณะรัฐประหารเมียนมา และช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่หลบภัย

จาการ์ตา – สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งรัดให้รัฐบาลไทยหยุดข้อก่เกี่ยวกับคณะรัฐประหารเมียนมาที่นำโดย พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เนื่องจากคณะรัฐประหารชุดนี้ยังคงกระทำการอย่างโหดร้ายทารุณทุกชนิดต่อประชาชนของพวกเขา เพื่อรวบอำนาจ หลังจากการรัฐประหารที่ล้มเหลวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาเหล่านี้เรียกร้องให้ทางการไทยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่หลบภัย ที่หลบหนีจากการข่มเหงและการโจมตีทางการทหารจากประเทศเพื่อนบ้าน

การเรียกร้องให้ยุติความสัมพันธ์กับคณะรัฐประหารเกิดขึ้นหลังจากมีการประชุมระหว่างผู้นำระดับสูงของเมียนมาและกองทัพไทยในรัฐยะไข่ที่อยู่ด้านตะวันตกของเมียนมา ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทย พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ และพล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย พบกันเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ [ตามการรายงานของสื่อที่ถูกควบคุมโดยคณะรัฐประหารเมียนมา](#)

ขณะที่การประชุมระดับสูงดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น กองทัพเมียนมายังคง**ดำเนิน** [การโจมตีทางอากาศโดยไม่เลือกปฏิบัติ](#) ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคสะกาย ซึ่งได้เช่นฆ่าประชาชน 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 30 คน ในหลายครั้งเมื่อ

กองทัพเมียนมาดำเนินการโจมตีทางอากาศ ในรัฐคะเรนและรัฐคะเรนนี้ ได้พบ
พลกกระสุนตกมาอยู่ในชายแดนฝั่งไทย

“การมีปฏิสัมพันธ์กับคณะรัฐประหารเมียนมาทำให้กองทัพและรัฐบาลไทยกำลัง
กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นการกระทำผิด ไม่มี
ผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ ที่สามารถให้ความชอบทำกับการกระทำนี้
ได้ คณะรัฐประหารยังคงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่เคารพ
ประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกด้วย โดยการที่คณะ
รัฐประหารเพิกเฉยต่อฉันทามติ 5 ข้อ ที่ได้ลงนามไปเพียงสามเดือนหลังก่อการ
รัฐประหาร ไม่ควรมีรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ มีสายสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับคณะ
ทหารที่ทำให้ประเทศเมียนมากลายเป็นศูนย์กลางของความไม่มั่นคง ซึ่งกำลัง
เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้ทั้งหมด” ชาร์ลส์ ซานติเอโก (Charles Santiago)
อดีตสมาชิกวุฒิสภามาเลเซีย และประธานร่วมของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียน
เพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR)

ฉันทามติ 5 ข้อได้รับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนและคณะรัฐประหารเมียน
มาในเดือนเมษายน 2564 เพื่อหาทางยุติความรุนแรง ยุติความขัดแย้งโดยการ
เจรจาต่อรองกัน และแก้ไขวิกฤตมนุษยธรรม ตามที่ APHR ได้แถลงครั้งแล้ว
ครั้งเล่าว่า มิน อ่อง หล่าย ไม่เคยแสดงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดตั้งแต่แรก รายงานของคณะกรรมการไต่สวนของรัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในเมียนมา (International
Parliamentary Inquiry: IPI) ซึ่งจัดทำโดย APHR ยังกระตุ้นให้อาเซียน
ยกเลิกฉันทามติ 5 ข้อแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลว



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

“ตามที่เราเรียกร้องในรายงาน IPI ของเรา อาเซียนควรทำงานร่วมกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) ของเมียนมา ในฐานะที่เป็นองค์กรอันชอบธรรมของประเทศ และเจรจากันใหม่เพื่อหาฉันทามติใหม่กับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และองค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกันประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย และประธานอาเซียนในปัจจุบัน คือ อินโดนีเซีย ได้แสดงความตั้งใจจริงที่จะทำงานกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมา การพบกับมิน อ่อง หล่าย จึงแสดงให้เห็นว่าไทยกำลังบ่อนทำลายความพยายามของอาเซียน และทำให้เกิดการแบ่งแยกในภูมิภาค” ชาร์ลส์กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา และรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม โดยที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ไม่ได้เข้าร่วมด้วย อย่างมีนัยยะสำคัญ

ไทยและเมียนมามีพรมแดนร่วมกันกว่า 2,400 กิโลเมตร และการโจมตีโดยคณะรัฐประหารของเมียนมาทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชาชนกว่าหลายหมื่นคน แต่ไทยกลับปฏิเสธรับผู้ลี้ภัยที่หลบหนีการสังหารของกองทัพทหารเมียนมาที่อยู่ในอีกด้านหนึ่งของพรมแดน อีกทั้งยังส่งกลับคนที่หนีข้ามพรมแดนมาในไทยอยู่บ่อยครั้ง หลังจากพวกเขาเข้ามาได้เพียงแค่ 2-3 วัน หรือเพียงไม่กี่ชั่วโมง ตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ได้ประณามไทย นอกจากนี้ ผู้แสวงหาที่หลบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในไทย พวกเขาไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายและอยู่อาศัยภายใต้ความหวาดกลัวว่าจะถูกเนรเทศกลับประเทศ



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

“ไทยมีประวัติศาสตร์ในการต้อนรับผู้ลี้ภัยจากสปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ในช่วงสงครามอินโดจีน รัฐบาลไทยควรเปิดชายแดนเพื่อรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามในรัฐชาติพันธุ์ของเมียนมาที่อยู่ติดกับชายแดนไทย และให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลที่ลี้ภัยการเมือง รวมทั้งผู้แปรพักตร์จากกองทัพเมียนมา รัฐบาลไทยควรอำนวยความสะดวกให้แก่การช่วยเหลือข้ามพรมแดนขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ ผมขอย้ำอีกครั้งว่าคุณเจรจาที่รัฐบาลไทยควรมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมากับองค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกัน และภาคประชาสังคม ไม่ใช่กองทัพที่ไม่สามารถแก้วิกฤตที่พวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์”

ชาร์ลส์กล่าว